



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.๒๖๑๐ ต่อ ๑๑๓

ที่ - วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำข้อสอบกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘

เรียน ประธานกรรมการ

ตามที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำข้อสอบกลางที่เป็นรายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปแล้วนั้น ซึ่งมติที่ประชุมให้ดำเนินการในการออกข้อสอบกลาง ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ โดยให้อาจารย์ผู้สอนประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละรายวิชา และให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุ่มเรียนในรายวิชานั้นๆ ดำเนินการออกข้อสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และให้ส่งข้อสอบมายังฝ่ายวิชาการและวิจัย เพื่อนำมาเก็บไว้เป็นคลังข้อสอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำข้อสอบกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอกำหนดการจัดส่งข้อสอบกลางเป็นรายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘	๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘	
สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘	๘ มกราคม ๒๕๕๙	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ดร.กীরติ อินทวิเศษ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย



คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ ๑๙๘/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อสอบกลางรายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ตามที่คณะกรรมการศาสตร์ ดำเนินการจัดทำข้อสอบกลางรายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการศาสตร์ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำข้อสอบกลางรายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ประธานกรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ปัญหาการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

๒.๑ รายวิชา ๐๔-๓๑๑-๑๐๑ เขียนแบบวิศวกรรม

ผศ.จตุพร	ใจดำรงค์	ประธานกรรมการ
นายถาวร	เกื้อสกุล	กรรมการ
ผศ.จักรนรินทร์	ฉัตรทอง	กรรมการ
นางสาวพิชญา	พิศสุวรรณ	กรรมการ
นายวิทยา	ศิริคุณ	กรรมการ
นายบรรเลง	คำเกตุ	กรรมการ
ผศ.ชูไฮดี	สนิ	กรรมการ
ผศ.วสันต์	จินธาดา	กรรมการ
นายพรชัย	เพชรสงคราม	กรรมการ
นายสมมาตร	สวัสดี	กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ รายวิชา ๐๔-๓๑๑-๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม

นายรอมฎอน	บุระพา	ประธานกรรมการ
ผศ.เดช	เหมือนขาว	กรรมการ
ผศ.ดร.มาหามะสุโฮมี มะแซ		กรรมการ
ดร.วรรณพร	ชีวดีพงศ์	กรรมการ
ผศ.สุรพล	ชูสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ

๒.๓ รายวิชา ๐๔-๔๑๒-๑๐๑ อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม

นายทศพร	จันทร์กระจ่าง	ประธานกรรมการ
ดร.สิริรัตน์	พิ่งชมพู	กรรมการและเลขานุการ

๒.๔ รายวิชา ๐๔-๓๑๑-๑๐๒ การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

นายวรพงศ์	บุญช่วยแทน	ประธานกรรมการ
นายบรรเลง	คำเกตุ	กรรมการ
ผศ.ดร.มาหามะสุโฮมี มะแซ		กรรมการ
นางสาวพิชญา	พิศสุวรรณ	กรรมการ
ผศ.ปิยวิทย์	สุวรรณ	กรรมการ
นายรอมฎอน	บุระพา	กรรมการและเลขานุการ

๒.๕ รายวิชา ๐๔-๔๑๙-๑๐๒ กลศาสตร์วิศวกรรม

ผศ.บัญญัติ	นิยมवास	ประธานกรรมการ
ผศ.จักรนรินทร์	ฉัตรทอง	กรรมการ
ดร.ชาตรี	หอมเขียว	กรรมการ
ดร.สิริรัตน์	พิ่งชมพู	กรรมการ
ผศ.วสันต์	จินธาดา	กรรมการ
ผศ.จีระศักดิ์	เพียรเจริญ	กรรมการ
นายทศพร	จันทร์กระจ่าง	กรรมการ
นายพงศ์ศักดิ์	ศุขมณี	กรรมการและเลขานุการ

๒.๖ รายวิชา ๐๔-๕๐๐-๑๐๑ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นายนราธร	สังข์ประเสริฐ	ประธานกรรมการ
นายเจริญชัย	ฮวดอุปต์	กรรมการ
ผศ.สัญญา	ผาสุข	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	วัฒนกุล	กรรมการ
ดร.ปฎิมากร	จันทร์พริ้ม	กรรมการ
นายสันติ	สถิตววรรณะ	กรรมการ
นายสุวิพล	มหศักดิ์สกุล	กรรมการ
นายพิทักษ์	สถิตววรรณะ	กรรมการและเลขานุการ

๒.๗ รายวิชา ๐๔-๒๑๑-๒๐๓ หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

ดร.ปฐิมากร	จันทร์พริ้ม	ประธานกรรมการ
นายธรรมนงค์	ทวีสิน	กรรมการ
นายอุดม	นพรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดำเนินการออกข้อสอบตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชา

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์จรรยา เจริญเนตรกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์